

คำชี้แจงจากสำนักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดเวลาสำหรับการสอบไล่ การเรียนการสอน และการสอบเข้า อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนกำหนดเวลาสำหรับการสอบไล่ภาค 1/2554 การเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 การปรับเวลาการจัดการเรียนการสอน และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย และมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว ประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในบางประการให้ทราบดังนี้

1. สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในศูนย์รังสิตนั้น แม้ระดับน้ำจะลดลงไปบ้างก็ตาม แต่ยังคงไม่ถึงในระดับเพียงพอที่จะเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูสภาพของทุกอาคาร ทุกพื้นที่ของศูนย์รังสิตได้ การดำเนินการฟื้นฟูจะเริ่มดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อน้ำลดลงอยู่ในระดับประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการโดยมิได้รอให้น้ำลดลงไปตามธรรมชาติแต่อย่างใด

สำหรับกระบวนการฟื้นฟูนั้น ไม่ลำพังแต่การทำความสะอาด การกำจัดขยะตามท้องถนนหรืออาณาบริเวณของศูนย์รังสิตเท่านั้น แต่โดยเหตุที่ชั้นล่างของทุกอาคารถูกน้ำท่วมทั้งหมด การฟื้นฟูจึงรวมไปถึงการจัดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟทุกอาคารจมอยู่ใต้น้ำ) น้ำประปา อาคารเรียน อาคารสำนักงาน ห้องเรียน แก้อื้อ โต๊ะ วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ อาคารหอพัก โรงอาหาร หรือแม้กระทั่งรถโดยสาร NGV ที่จอดจมน้ำอยู่เกือบทั้งหมด ฯลฯ กระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องถูกฟื้นฟูให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งหลายได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงมีความพ้องต้องกันว่า กว่าจะลดระดับน้ำในศูนย์รังสิตลงไปได้ กว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการสอบที่จำเป็นเร่งด่วนได้ มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถเปิดดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมยังเห็นต่อไปอีกว่า สำหรับการเลือกกำหนดเวลาขึ้นใหม่นั้น เมื่อคำนึงถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์น้ำ ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูเท่าที่จำเป็น และที่สำคัญเพื่อให้บรรดาการจัดการชีวิตในระยะต่อไปจนถึงเปิดดำเนินการของเหล่านักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดวิตกกังวลนัก ควรที่จะกำหนดเวลาที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมากกว่าจะเปิดดำเนินการได้จริง ไม่ควรที่จะกำหนดเวลาข้างหน้าเพียงระยะสั้นๆ จนอาจต้องมีประกาศเลื่อนบ่อยๆ ทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ คล้ายกับการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไต้น้ำจะมาถึงน้ำจะท่วมอย่างที่ประสบและรับรู้กันทั่วไปขณะนี้

นี่คือที่มาแห่งการกำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าภายในเดือนธันวาคม 2554 แม้จะไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนเดิมก่อนน้ำ

ท่วมได้ แต่กระบวนการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาดำเนินกิจกรรมสำคัญเร่งด่วน (อันได้แก่การเรียนการสอน การสอบไล่ และการสอบเข้า) น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด จึงเลือกที่จะเปิดในต้นเดือนมกราคม 2555

เมื่อได้เลื่อนเปิดเทอมเช่นนี้ ก็จะทำให้การปิดภาคและการสอบไล่ประจำภาค 2/2554 เลื่อนออกไปเป็นช่วงวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555

โดยเหตุของข้อจำกัดด้านเวลา จึงจะไม่มีกำหนดสอบกลางภาคขึ้นเป็นกิจจะลักษณะ ให้ผู้รับผิดชอบการสอนแต่ละวิชาพิจารณาจัดการทดสอบย่อย หรือให้งานแก่นักศึกษา ตามที่เห็นสมควร

2. ในส่วนของภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 ก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกเช่นกัน เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และสอบไล่ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2555

3. สำหรับการสอบไล่ภาค 1/2554 ศูนย์รังสิต ที่เหลือค้างอยู่นั้น จะเริ่มสอบในวันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เป็นในลักษณะเรียนไปสอบไป เพื่อไม่ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเกิดความสับสนระหว่างการเรียนกับการสอบ ประกอบกับจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดน่าจะเพียงพอแก่การจัดสอบและการเรียนการสอนไปในเวลาเดียวกัน อีกทั้งอาจมีกรณีห้องเรียนชั้นล่างที่อาจยังไม่สมบูรณ์เพียงพอใช้งานได้เต็มที่ จึงเห็นควรจัดให้มีการสอบเฉพาะในช่วงเวลาเย็นระหว่าง 17.00 – 20.00 น. เป็นหลัก และในช่วงกลางวันของวันเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการนี้จะเกิดความไม่สะดวกบ้างทั้งแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

4. ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิตนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้คณะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะเปิดการเรียนการสอนต่อไป หรือจะดำเนินการอื่นใด และจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบางคณะทราบว่าโครงการ BJM ของคณะวารสารฯ มีเหตุผลจำเป็นบางประการจึงต้องเปิดการเรียนการสอนที่ทำพระจันทร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 แต่โครงการ BEC ของคณะศิลปศาสตร์จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 9 มกราคม 2555

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดต่อรายละเอียดจากคณะที่ตนสังกัด

5. สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ทำพระจันทร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้คณะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ประกาศแก่นักศึกษาทราบโดยเร็ว จึงขอให้นักศึกษาคอยติดตามจากประกาศของคณะที่ตนสังกัดอยู่ ในขณะเดียวกัน หากสำนักทะเบียนได้รับข้อมูลจากทางคณะจะได้นำขึ้นเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ แจ้งให้นักศึกษาทราบอีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนที่ทำพระจันทร์นั้น ได้รับแจ้งข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่า โครงการ BBA (คณะพาณิชยฯ) โครงการ BE (คณะเศรษฐศาสตร์) โครงการ BAS (คณะศิลปศาสตร์) โครงการ BMIR (คณะรัฐศาสตร์) และ โครงการ Chinese Studies (วิทยาลัยนานาชาติฯ) จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

6. สำหรับศูนย์ลำปางจะเปิดภาค 2/2554 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาขณะนี้

7. สำหรับศูนย์พญาซึ่งมีอยู่สองหลักสูตร ขอให้นักศึกษาติดต่อคณะหรือโครงการที่ตนสังกัดอยู่

8. สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการรับตรงนั้น แม้มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศเลื่อนไปจัดสอบข้อเขียนในช่วงวันที่ 17 - 18, 24 และ 26 ธันวาคม 2554 แล้วก็ตาม แต่ก็จำเป็นต้องเลื่อนไปด้วยเหตุต่อไปนี้

- ประมาณกลางเดือนธันวาคมมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่สามารถฟื้นฟูได้เป็นที่เรียบร้อย

- สทศ. ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT มาชนกับกำหนดสอบปลายเดือนธันวาคมที่กำหนดไปก่อนข้างต้น

- การกำหนดวันสอบจะสัมพันธ์กับระยะเวลาในการตรวจสอบอัตรานัยของบางคนๆ ที่ต้องใช้เวลาตามสมควรและต้องแล้วเสร็จทันกำหนดส่งรายชื่อไปยังระบบ clearing house ของ สอท. ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดการสอบข้อเขียนในโครงการรับตรงระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวที่เหลืออยู่และโดยเหตุที่เป็นวันธรรมดามีวันหยุด ก็ต้องขอร้องแก้ความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้สมัครทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ สำนักทะเบียนฯ จะได้รับกำหนดเวลาชัดเจนว่าคณะใดสอบวัน-เวลาใด สถานที่ใด แจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในโอกาสต่อไป

9. สำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในโครงการรับตรงและในโครงการรับเข้าอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง นักศึกษาผู้พิการ ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย ฯลฯ สำนักทะเบียนฯ จะได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและประกาศแจ้งกำหนดการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 081 - 4951516

สำนักทะเบียนและประมวลผล

9 พฤศจิกายน 2554